



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2554

พาณิชย์เจรจาฮ่องกงเป็นตลาดหลักส่งออกข้าวหอมมะลิ

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และสมาคมผู้ค้าข้าวของฮ่องกง เพื่อความร่วมมือในการค้าข้าวระหว่างทั้ง 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นมากขึ้น แม้เวียดนามเข้ามารุกทำตลาดข้าวในฮ่องกงมากขึ้น แต่ฮ่องกงกลับสนใจซื้อข้าวจากไทยมากกว่า ทำให้ฮ่องกงเป็นตลาดส่งออกข้าวอันดับ 2 รองจากสหรัฐ และถือเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของเอเชีย โดยปีที่ผ่านมา ฮ่องกงต้องการซื้อข้าวจากไทยประมาณ 200,000 ตัน มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าในปีนี้ต้องการซื้อข้าวจากไทยถึง 300,000 ตัน มูลค่าประมาณ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ขณะที่ปีที่ผ่านมา ข้าวหอมจากเวียดนามเข้าไปทำตลาดฮ่องกงประมาณ 15,000 ตัน โดยข้าวหอมเวียดนามมีราคาต่ำกว่าข้าวหอมไทย 300 ดอลลาร์สหรัฐ เช่น ข้าวหอมมะลิจากไทย ราคาเฉลี่ย 1,000-1,200 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ขณะที่เวียดนามราคาเฉลี่ย 700-800 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ดังนั้น ความร่วมมือดังกล่าว เชื่อว่า ฮ่องกงยังต้องการข้าวไทยไปบริโภค เพราะสมาคมผู้ค้าข้าวฮ่องกงมองว่ามีคุณภาพดีกว่า แม้เวียดนามเข้ามาทำตลาด แต่คนฮ่องกงต้องการบริโภคข้าวหอมมะลิไทย ช่วงที่ผ่านมาได้มีการนำเข้าข้าวทั้งหมดจากหลายประเทศ 350,000 ตัน ตลาดหลักอันดับ 1 คือ ไทย รองลงมา คือ จีน ออสเตรเลีย.

ที่มา สำนักข่าวไทย

หวั่นไทยเสียแชมป์โลก เอกชนแนะนำเข้าข้าวเพื่อนบ้านมาส่งออก

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ในการเยือนสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยของนางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีพาณิชย์ เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มพ่อค้าข้าว โรงสีข้าว และผู้ส่งออกข้าว ได้แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์ส่งออกข้าวไทย และการสูญเสียความเป็นผู้นำการส่งออกข้าว ของโลกให้กับประเทศเวียดนาม ที่ปัจจุบันเวียดนามสามารถส่งออกข้าวในปริมาณที่สูงขึ้นมาก จนเกือบใกล้เคียงกับประเทศไทย ที่สำคัญเวียดนามกำลังปรับตัวเองเพื่อให้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าขายข้าวในกลุ่มประเทศอินโดจีนและอาเซียน หลังปี 2558 ที่อาเซียนจะรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)

ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมาเวียดนามส่งออกข้าวได้ถึง 7 ล้านตัน ขณะที่ไทยส่งออกได้เกือบ 9 ล้านตัน ห่างจากไทยเพียงล้านกว่าตัน จากไม่กี่ปีที่เวียดนามเคยส่งออกไม่ถึง 5 ล้านตันเท่านั้น เพราะเวียดนามเปิดนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านและส่งออกแทน โดยเฉพาะกัมพูชา ขายข้าวส่วนที่เหลือจากการบริโภคในประเทศ 90% ให้เวียดนาม จึงทำให้ เวียดนามส่งออกข้าวในปริมาณที่สูงมาก และสามารถกำหนดราคาขายข้าวในหลายระดับราคาที่ถูกลงกว่าข้าวไทย ส่งผลกระทบต่อส่งออกข้าวไทยในหลายตลาด ที่บริโภคข้าวราคาไม่สูง โดยเฉพาะตลาดในอาเซียน ที่ขณะนี้หันไปซื้อจากเวียดนามมากขึ้น และอนาคตอาจผูกขาดกัน

มีการพูดกันว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ไทยจะต้องปรับตัว อาศัยความได้เปรียบจากความน่าเชื่อถือของการส่งออกข้าว เป็นผู้นำเข้าและศูนย์กลางซื้อขายและตลาดค้าข้าวของโลก แต่เพื่อไม่ให้เป็นการกระทบต่อเกษตรกรในประเทศ และเกิดการปลอมปนข้าวประเทศเพื่อนบ้านกับข้าวไทย หรือการผสมกันของพันธุ์ข้าวไทย ก็เสนอให้จัดทำโซนนิ่งฟรีเทรด เพื่อการส่งออกข้าวที่นำเข้าโดยเฉพาะ มีการออกกฎระเบียบป้องกันการทำผิด อย่า

ปล่อยให้เวียดนามเปิดนำเข้าและส่งออกข้าวประเทศเพื่อนบ้านเพียงผู้เดียว เพราะอาจทำให้ไทยเสียแชมป์ค้าข้าวโลกในเร็ว ๆ นี้

นายชูเกียรติกล่าวต่อถึงสถานการณ์ส่งออกข้าวไทยว่า น่าจะมีความตึงเครียดอีก 2-3 เดือนข้างหน้า โดยเฉพาะการสั่งซื้อจากตลาดแอฟริกา ที่น่าจับตาคือ การกลับมาส่งออกข้าวอีกครั้งของอินเดีย หลังหยุดส่งออกมาปีกว่าแล้วซึ่งล่าสุดขายข้าวหนึ่งให้บังกลาเทศ 300,000 ตัน ส่วนภาวะภัยแล้งก็กำลังจับตามองภาวะอากาศเดือนมี.ค.-เม.ย.นี้ว่าจะมีฝนตกตามปกติหรือไม่

ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ขณะนี้ไทยนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้ว ภายใต้กรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟตา) แต่กำหนดให้นำเข้าเฉพาะปลายข้าว เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเท่านั้น เช่น อุตสาหกรรมเส้นก๋วยเตี๋ยว แป้ง ฯลฯ แต่ไม่อนุญาตให้นำเข้ามาเพื่อบริโภคโดยตรง เพราะเกรงว่าอาจมีการนำมาผสมกับข้าวไทยจนทำให้ข้าวไทยเสียคุณภาพ อีกทั้งกำหนดให้นำเข้าได้เฉพาะ 6 ด้านที่มีศักยภาพการตรวจสอบเท่านั้น เพื่อป้องกันข้าวด้อยคุณภาพ และข้าวที่ผ่านการตัดแต่งทางพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) เข้ามาผสมกับข้าวไทย

จึงไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของผู้ส่งออกที่เสนอให้ไทยนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาส่งออก ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น เพราะเป้าหมายของไทยคือ การส่งออกข้าวคุณภาพดี มีราคาสูง ไม่ต้องการส่งออกข้าวคุณภาพต่ำ เพื่อขายแข่งกับประเทศอื่น ถือเป็น การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทย ที่สำคัญการนำเข้าจำนวนมาก อาจทำให้ราคาข้าวไทยตกต่ำ และกระทบกับเกษตรกรไทยได้ ทั้งนี้ สมัยที่นายวัฒนา เมืองสุข เป็น รมว.พาณิชย์ เคยมีแนวคิดจะนำเข้าข้าวจากเพื่อนบ้าน แต่วงการข้าวไทยคัดค้าน จนต้องล้มเลิกแนวคิด

ที่มา ข้าวไทยรัฐออนไลน์

พาณิชย์ถกอียูเลิกค่านี้อีโหลวมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยกรณีสหภาพยุโรป (อียู) คัดค้านการยื่นขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้จาก 5 จังหวัดไทย ได้แก่ ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ มหาสารคาม และศรีสะเกษ ในอียูว่า ในวันที่ 28 ก.พ.นี้ เจ้าหน้าที่สถานทูตเอกอัครราชทูต 5 ประเทศประจำประเทศไทยของสมาชิกอียูที่คัดค้าน คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี เบลเยียม และเนเธอร์แลนด์ จะมาพบตน เพื่อหารือถึงประเด็นที่ได้คัดค้านทั้งหมด หลังจากนั้นในเดือนมี.ค.นี้ ตนจะเดินทางไปประเทศเบลเยียม เพื่อหารือกับคณะกรรมการอียู และเริ่มต้นกระบวนการโต้แย้งคำคัดค้านของอียูอย่างเป็นทางการ

ประเด็นที่อียูคัดค้านไทย ได้แก่ ไทยไม่ควรจำกัดการใช้สิทธิ์ชื่อ “ข้าวหอมมะลิ” แต่เพียงผู้เดียวในการจดทะเบียนจีไอ หากต้องการจดทะเบียนจีไอ ควรจดทะเบียนเฉพาะคำว่า “ทุ่งกุลาร้องไห้” เท่านั้น ส่วนขบวนการผลิตของไทย โดยเฉพาะการบรรจุหีบห่อ ไม่น่าจะได้คุณภาพมาตรฐานตามที่อียูกำหนด

“ในการหารือกับทั้งสถานทูตจาก 5 ประเทศ และหารือกับคณะกรรมการอียูในเดือนมี.ค. เราจะยังยืนยันเจตนารมณ์เดิมใช้ชื่อข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ในการจดทะเบียนจีไอ เป็นการชี้เฉพาะเจาะจงว่าสินค้าของเราคือข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ เพราะหากจดทะเบียนเฉพาะคำว่าทุ่งกุลาร้องไห้อย่างเดียว และในอนาคตทุ่งกุลาร้องไห้ ผลิตสินค้าจีไออื่นๆ ได้ก็จะมีใครรู้จัก” นางปัจฉิมากล่าว

ทั้งนี้ เชื่อว่าการโต้แย้งของไทยน่าจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ปี เพราะได้รับการแจ้งจากอียูว่า ประเด็นที่อียูคัดค้านไม่ใช่ประเด็นยาก และไม่ใช้ประเด็นทางเทคนิค ที่ต้องมีข้อพิสูจน์มาก หากการยื่นโต้แย้งคัดค้านสำเร็จ ไทยสามารถยื่นจดทะเบียนจีไอข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ในอียูได้ภายในปีนี้

นางปัจฉิมา กล่าวว่า ตนยังเกรงว่าอียูจะคัดค้านการจดทะเบียนจีไอรายการอื่นของไทย เช่น กาแฟดอยสูง กาแฟดอยช้างที่อยู่ระหว่างการยื่นขอจดทะเบียนเช่นกัน แต่กรมฯ จะเดินหน้าต่อสู้ให้ถึงที่สุด และยังมีแผนที่จะนำสินค้าจีไอ

อื่นๆ ยื่นจดเพิ่มเติม เช่น สับปะรดภูแล ส้มโอนครชัยศรี ส้มโอขาวแตงกวา ส่วนกรณีผ้าไหมนั้น กำลังจะยื่นขอจดจีไอในประเทศอื่นๆ แต่ไม่ยื่นจดในอียู

“ไทยกำลังเจรจาในกรอบองค์การการค้าโลก ให้ประเทศสมาชิกขยายขอบเขตสินค้าที่จะจดจีไอเพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมถึงสินค้าข้าว ผ้าไหม และกาแฟ ในบางประเทศสมาชิกที่ยังไม่รับจดด้วย หากการเจรจาสำเร็จจะช่วยขยายตลาดสินค้าไทย และเพิ่มมูลค่าการส่งออกด้วย” นางปัจฉิมากลาว่า
ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

“พรทิวา” เมินวิกฤติอาหารลุยขายข้าวล้านตัน

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กล่าวว่า ธนาคารโลกหรือเวิลด์แบงก์ระบุว่าในปีนี้อาหารของโลกปรับตัวสูงขึ้น 29% ใกล้เคียงกับปี 2551 พร้อมกับเตือนให้หาทางรับมือกับวิกฤติความมั่นคงทางด้านอาหารนั้น ความผันผวนราคาสินค้าเกษตร จะเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ มากขึ้นกว่าเพียงแค่ความต้องการบริโภคทั่วไป เช่น การนำอาหารไปทำเป็นพลังงาน ภัยธรรมชาติ โลกร้อน จึงต้องวางแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ส่วนสินค้าข้าว ต้องพิจารณาเรื่องการบริหารสต็อกในประเทศไม่ให้ราคาข้าวในประเทศสูงจนประชาชนเดือดร้อน โดยสต็อกข้าวในขณะนี้ประมาณ 1 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นข้าวเก่าที่ไม่ควรเก็บไว้นานกว่านี้ คณะกรรมการข้าวแห่งชาติ (กชช.) จึงมีมติให้ระบายออกทั้งหมด

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าว กล่าวว่า ไม่คิดว่าราคาข้าวจะพุ่งสูงมาก เชื่อว่าปีนี้ราคาจะเคลื่อนไหวเพิ่มหรือลดลงขึ้นเฉลี่ย 10% โดยราคาเปรียบเทียบช่วงปลายปี 2553- ต้นปี 2554 ราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10-15%

“คิดว่าราคาข้าวปีนี้ไม่น่าจะสูงมาก โดยราคาข้าวขาวเฉลี่ยที่ตันละ 500-580 ดอลลาร์สหรัฐ หรือผันผวนจากนี้ไม่เกิน 10% ขณะที่ปี 2551 ราคาข้าวทะลุไปที่ตันละ 700-800 ดอลลาร์ ปัจจัยปีนั้นกับปีนี้ ต่างกันปีนั้นสต็อกน้อยจริงๆ แต่ปีนี้ปริมาณผลผลิตและความต้องการใกล้เคียงกัน แต่อาจจะเกิดภาวะราคาข้าวเพิ่มสูงขึ้นมาก” นายชูเกียรติ กล่าว

นายสมบัติ เจริญวัฒน์ ปรึกษาบริษัท เอเชีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด กล่าวว่า โดยส่วนตัวไม่คิดว่าราคาข้าวจะเพิ่มขึ้นรุนแรงมาก เพราะสต็อกข้าวรัฐบาลที่ระบายออกมายังอยู่ในตลาด 4-5 ล้านตัน เป็นตัวช่วยชัฟฟลายให้ตลาดอยู่ทำให้ราคาไม่ได้ปรับเพิ่มสูงมาก

อย่างไรก็ตาม แทนที่ราคาข้าวจะตกต่ำแต่ปีนี้มีความต้องการจากตลาดใหม่ๆ ได้แก่ บังกลาเทศ ที่ไม่ได้ซื้อข้าวจากอินเดีย ซึ่งยังคงนโยบายห้ามนำเข้าอิหร่าน ที่เริ่มกลับมาเข้ามาหาซื้อข้าว ส่วนอินโดนีเซีย ประกาศซื้อข้าว 8.2 แสนตันเมื่อต้นปี แต่เป็นการซื้อจากไทย 3.5 แสนตัน ที่เหลือจากเวียดนาม ฟิลิปปินส์ ปีนี้คาดว่าจะซื้อประมาณ 1-1.5 ล้านตัน จากปีก่อนที่นำเข้า 2.5 ล้านตัน

หากเปรียบเทียบราคาช่วงที่ผ่านมา ราคาข้าวเพิ่มขึ้น 10% จากปัจจัยช่วงต่อระหว่างฤดูนาปรังและนาปี ข้าวในตลาดลดลง ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นช่วงสั้นๆ ขณะที่ราคาเฉลี่ยข้าวทั้งปีจะไม่ลดต่ำลงมาก

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

ญี่ปุ่นจัด กม.เข้มด้านอาหาร หวั่นกระทบส่งออกข้าวไทย

นายอมร งามมงคลรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เปิดเผยว่า ญี่ปุ่นนับเป็นประเทศแรกๆ ของโลกที่บังคับให้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ไปใช้ในสินค้าอาหาร เพื่อให้สามารถจำกัดความเสียหายหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดและหากกรณีที่มีปัญหาจะช่วยจำกัดความเสียหายให้เกิดในวงแคบได้ คือ สามารถเรียกเก็บเฉพาะสินค้าที่มีปัญหาไว้ได้ทั้งหมดและสามารถสืบหาสาเหตุของปัญหาได้ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศกฎหมาย Traceability ในสินค้าข้าว กำหนดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 และตั้งแต่วันที่ 1

กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการต้องแสดงข้อมูลแหล่งที่มาของสินค้าระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน โดยระบุไว้บนหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ หรือใบแจ้งหนี้ เพื่อแสดงให้ผู้บริโภคทราบบนฉลากสินค้า หรือใช้หมายเลขรหัสที่สามารถสืบค้นข้อมูลแหล่งที่มาของสินค้าได้ ทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายสินค้าข้าว ซึ่งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบข้าวในประเทศญี่ปุ่นต้องสร้างและเก็บรักษาการบันทึกข้อมูลสินค้าข้าวไว้เป็นระยะเวลา 3 ปี

“ข้าวเป็นสินค้าอาหารของไทยที่มีมูลค่าการส่งออกไปญี่ปุ่นติดอยู่ใน 10 อันดับแรก โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2553 สินค้าข้าวของไทยมีมูลค่าการส่งออกไปตลาดญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20.98 ในขณะที่การส่งออกไปยังทั่วโลกหดตัวลง แสดงว่าข้าวไทยยังสามารถเติบโตได้ดีในตลาดญี่ปุ่นเมื่อเปรียบเทียบกับในตลาดโลก และข้าวไทยที่ส่งเข้าตลาดญี่ปุ่นนั้นส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในร้านอาหารไทยรวมถึงนำไปแปรรูปในอุตสาหกรรมต่างๆ ขณะเดียวกันชาวญี่ปุ่นจำนวนมากรู้จักข้าวไทยจากการที่หน่วยงานภาครัฐของไทยพยายามส่งเสริมและแนะนำการบริโภค”

นายอมร กล่าว
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทย อาจไม่จำเป็นต้องปรับตัวมากนักเนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมิได้ครอบคลุมไปถึงสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปที่นำเข้าจากต่างประเทศ แต่ผู้ประกอบการไทยจะต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลประกอบสินค้าว่าเป็นสินค้าที่มาจากประเทศไทยเพื่อเสนอให้แก่บริษัทนำเข้าหรือผู้ประกอบการของญี่ปุ่นในกรณีที่ถูกร้องขอ เชื่อว่าการที่รัฐบาลญี่ปุ่นไม่บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวนี้ อาจเป็นเพราะต้องการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสินค้าข้าวที่ผลิตในญี่ปุ่นเท่านั้น

ขณะเดียวกันก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรชาวญี่ปุ่นให้เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมและเพื่อส่งเสริมให้ชาวญี่ปุ่นหันมาบริโภคข้าวที่เพาะปลูกในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น กำหนดโควตานำเข้าข้าวไว้ปีละ 1 ล้านตัน ซึ่งหากผู้ส่งออกสินค้าข้าวเข้าญี่ปุ่นภายใต้โควตาจะไม่ต้องเสียภาษี แต่หากส่งนอกโควตาต้องเสียภาษีในอัตรา 341 เยนต่อกิโลกรัม อีกทั้งการบังคับให้มีการแสดงข้อมูลแหล่งเพาะปลูกข้าวนี้เมื่อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากข้าว ผู้ส่งออกข้าวย่อมได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วย

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-17 ก.พ. 2554 มีจำนวน 295,327 ตัน มูลค่า 140.422 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-17 ก.พ. 2554 มีจำนวน 779,710 ตัน มูลค่า 384.307 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (Food Corporation of India; FCI) รายงานว่าโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2010/11 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 17 ก.พ. ที่ผ่านมา มีจำนวน 21.66 ล้านตัน ลดลง 1% เมื่อเทียบกับจำนวน 21.88 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เมื่อปีงบประมาณ 2009/10 รัฐบาลจัดหาข้าวได้ 32.03 ล้านตัน)

กระทรวงพาณิชย์ (The commerce department) ได้เรียกร้องให้ผู้กำหนดนโยบายพิจารณายกเลิกมาตรการควบคุมการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิทุกสายพันธุ์เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันแก่เกษตรกรทั่วประเทศ โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลเพิ่งประกาศยกเลิกการห้ามส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิบางชนิดที่เพาะปลูกในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศ โดยรัฐบาลได้อนุญาตให้ส่งออกข้าวสายพันธุ์ Ponni Samba และสายพันธุ์ Matta ได้อย่างละ 25,000 ตัน และสายพันธุ์ Sona Masuri ให้ส่งออกได้ 100,000 ตัน โดยจะอนุญาตให้ส่งออกเฉพาะล็อตที่มีการขายในราคาไม่ต่ำกว่า 850 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (a minimum export price)

ด้านสมาคมผู้ส่งออกข้าวอินเดีย (All India Rice Exporters Association) ก็ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกันทั้งประเทศไม่ควรอนุญาตให้เฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง พร้อมระบุว่าหากรัฐบาลอนุญาตให้ส่งออกข้าวได้โดยใช้เกณฑ์ราคาส่งออกไม่ต่ำกว่า 850 เหรียญสหรัฐต่อตัน อินเดียก็จะสามารถส่งออกข้าวได้มากถึง 500,000 ตัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว กระทรวงพาณิชย์ได้พยายามโน้มน้าวคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (The EGoM) ซึ่งมีอำนาจในการพิจารณายกเลิกมาตรการดังกล่าว ให้มีการอนุญาตส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิได้ รวมทั้งให้ยกเลิกการกำหนดราคาส่งออกขั้นต่ำ (The MEP) ด้วย

ที่มา Riceonline.com

อินโดนีเซีย

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย กล่าวว่า ผลผลิตข้าวในประเทศปีนี้จะมามีปริมาณมากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก

ก่อนหน้านี้ นายฮัตตา ราจาซา รัฐมนตรีกระทรวงประสานงานเศรษฐกิจ กล่าวว่า รัฐบาลจะค่อยๆ เพิ่มปริมาณข้าวสำรองให้ถึง 2 ล้านตัน

สภาพอากาศที่แปรปรวนทั่วโลกส่งผลให้ราคาข้าวและพริกในอินโดนีเซียพุ่งสูง ทำให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งแตะ 7.02% ในเดือนมกราคม จากระดับ 6.96% ในเดือนธันวาคม และเป็นระดับสูงสุดในรอบ 21 เดือน

ที่มา [สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](#) และ [Riceonline](#)

จีน

ผลการศึกษาที่เผยแพร่ในนิตยสารนิวเซนจูรี ระบุว่า กว่า 10% ของข้าวที่ปลูกในประเทศจีนปนเปื้อนด้วยโลหะหนักที่เกิดจากมลภาวะในภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

รายงานอ้างผลการศึกษาระบุว่า ข้าวจำนวนมากในจีนปนเปื้อนด้วยโลหะหนัก เช่น แคดเมียม เป็นเวลาหลายปี แต่กลับไม่เป็นที่สนใจมากนัก และว่า ในระหว่างที่ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างรวดเร็ว ธุรกิจหลายประเภท เช่น การทำเหมืองผุดขึ้นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีการปล่อยสารเคมี เช่น แคดเมียม สารหนู ปปรอท และโลหะหนักที่เป็นอันตรายอื่น ๆ สู่อากาศแวดล้อม โลหะหนักเหล่านั้นจึงปนเปื้อนทั้งในอากาศและน้ำ และได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว

รายงานอ้างผลการศึกษาทางวิชาการหลายฉบับนับตั้งแต่ปี 2550 ที่เน้นศึกษาในหมู่บ้านชนบทหลายแห่งทางตอนใต้ของประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเหมืองและเขตอุตสาหกรรม ที่ซึ่งประชาชนมักประสบปัญหาด้านสุขภาพ เช่น โรคเกี่ยวกับกระดูก ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับคนชรา

รายงานระบุว่า มีแนวโน้มสูงมากที่ข้าวจะดูดซึมสารแคดเมียม ซึ่งถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ในการชลประทานใกล้เหมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมืองตะกั่ว เหมืองดีบุกและเหมืองทองแดง อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการศึกษาขนาดใหญ่เพื่อวิจัยว่า การรับประทานข้าวที่ปนเปื้อนสารพิษเข้าไปจะทำให้เกิดอันตรายอย่างไรต่อร่างกาย

ที่มา [สำนักข่าวไทย](#)

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมงของญี่ปุ่น (The Agriculture, Forestry and Fisheries Ministry) ระบุว่าในปีงบประมาณ 2010 ซึ่งจะสิ้นสุดลงในเดือน มี.ค. นี้ ความต้องการนำเข้าข้าวเพื่อการบริโภคมีจำนวนลดลงต่ำกว่าที่รัฐบาลวางแผนไว้ที่จำนวน 100,000 ตัน ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันนี้ความนิยมในการบริโภคข้าวของชาวญี่ปุ่น

ลดน้อยลง ซึ่งเป็นผลจากการที่ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น ขณะเดียวกันผลจากการที่มีการบริโภคข้าวน้อยลงก็ได้ทำให้ราคาข้าวที่เพาะปลูกในประเทศมีราคาลดลงด้วย

จากการที่มีการแข่งขันกันในตลาดข้าวมาyingขึ้นในปัจจุบัน ทำให้รัฐบาลมีแนวคิดที่จะปรับปรุงนโยบายการนำเข้าข้าว โดยอาจจะลดภาษีนำเข้าข้าวลง

กระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมงของญี่ปุ่น (The Agriculture, Forestry and Fisheries Ministry) ได้ออกแถลงการณ์แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับราคาข้าวและธัญพืชชนิดอื่นๆที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก โดยคาดว่า ราคาข้าวข้าวสาลี และธัญพืชชนิดอื่นๆ จะพุ่งขึ้นอีก 30% ภายในปี 2563 เนื่องจากจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น รวมทั้งความต้องการที่เพิ่มขึ้นในจีนและกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว

กระทรวงคาดการณ์ว่า ปริมาณการบริโภคธัญพืชทั่วโลก ซึ่งรวมถึงข้าว ข้าวสาลี และข้าวโพดในปี 2539 อยู่ที่ 1.7 ล้านตัน แต่ได้พุ่งขึ้นเป็น 2.2 พันล้านตันในปี 2551 ซึ่งทำให้ทางกระทรวงคาดการณ์ว่าการบริโภคธัญพืชทั่วโลกจะสูงขึ้นอีก 500 ล้านตัน และที่ 2.7 พันล้านตันภายในปี 2563 เมื่อเทียบกับระดับของปี 2551

นอกจากนี้ ทางกระทรวงจะนำเสนอรายงานคาดการณ์ดังกล่าวต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเกษตรกลุ่ม G20 ในเดือนมิ.ย.นี้ เพื่อหาแนวทางรับมือกับปัญหาธัญพืชที่แพงขึ้น และจะเรียกร้องให้มีความร่วมมือในระดับโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าจะมีอาหารในปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2553/54 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 451.65 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 440.92 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2552/53 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่อินเดียซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากหลังจากที่ปีการผลิตก่อนประสบภาวะภัยแล้ง โดยคาดว่าปี 2553/54 จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 95 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศจีน สหรัฐฯ ฟิลิปปินส์ ไนจีเรีย บราซิล บังคลาเทศ เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2553/54 คาดว่าจะมีผลผลิต 20.35 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศปากีสถาน เกาหลีใต้ และอียิปต์

ทางด้านปริมาณการบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2553/54 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 452.28 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2552/53 ที่มีจำนวน 438.12 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปีคาดว่าจะลดลงเล็กน้อยจาก 94.48 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2552/53 เป็น 93.85 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2553/54 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะเพิ่มเป็น 6.79 ล้านตันข้าวสาร จากประมาณการในปี 2552/53 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 6.35 ล้านตัน

สำหรับการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2553/54 คาดว่าจะมีปริมาณ 30.67 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 31.05 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2552/53 โดยคาดว่าอินโดนีเซียจะนำเข้าเพิ่มขึ้นเป็น 1.75 ล้านตัน จากเดิมที่คาดว่าจะนำเข้า 0.95 ล้านตัน ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์จะนำเข้าลดลงเหลือ 1.5 ล้านตัน จากที่เคยคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าจะนำเข้าประมาณ 2 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.9 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียจำนวน 1.3 ล้านตัน อิหร่านจำนวน 1.2 ล้านตัน อิรักจำนวน 1.15 ล้านตัน มาเลเซียจำนวน 1.02 ล้านตัน สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าอินเดียจะส่งออก 2.5 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกลดลงเหลือ 2.65 ล้านตันข้าวสาร หลังจากที่ประสบปัญหาน้ำท่วมครั้งรุนแรงส่งผลให้ผลผลิตธัญพืชได้รับความเสียหายจำนวนมาก ส่วนสหรัฐนั้นคาดว่าจะในปี 2553/54 จะส่งออก 3.42 ล้านตัน เวียดนามคาดว่าจะในปี

2553/54 จะส่งออก 5.8 ล้านตัน ส่วนประเทศไทยนั้น ในปี 2553/54 คาดว่าจะส่งออก 10 ล้านตัน ในขณะที่คาดว่า
ประเทศกัมพูชา และพม่าจะส่งออกประมาณ 1.2 ล้านตัน และ 0.5 ล้านตันตามลำดับ
[ที่มา USDA](#)

